

ข่าวหนังสือพิมพ์วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐

โดย กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ขอเสนอข่าวและบทความที่เกี่ยวข้องกับศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม และกระบวนการยุติธรรม ซึ่งได้ทำการตรวจจากหนังสือพิมพ์รายวัน รายละเอียด ดังต่อไปนี้

**ฉบับวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๓ เรื่อง**

๑. “ถก ก.ต.เบรก ศิริชัย วิดประธานศาลฎีกา” จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า ผู้จัดการรายวัน ไทยโพสต์ กรุงเทพธุรกิจ คมชัดลึก ไทยรัฐ เดลินิวส์ ข่าวสด มติชน บางกอกโพสต์
๒. “แพท-ณปภา รายงานตัวศาล” จากหนังสือพิมพ์ มติชน ไทยรัฐ ข่าวสด
๓. “ทำงานรณรงค์” จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ

Source :

แนวหน้า

Date :

๔ ก.ค. 2560

Page :

1,2

No :

# ตก ก.ต.เบรก 'ศิริชัย' วัดประธานศาลฎีกา

ที่ประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม(ก.ต.)  
เบรก ศิริชัย วัดมโนโยธิน นั่งเก้าอี้ประธานศาลฎีกา  
ซัดติตคุณสมบัติ      ❖ ต่อ : ศาลฎีกา - หน้า 2

1,2 ศาลฎีกา

ขาดความเหมาะสม ความอาวุโสไม่อาจ  
ชี้วัดได้ ก.ต.นัดประชุมหาประธานศาล  
ฎีกาใหม่ 11 ก.ค. เผย "ชีพ จุลมนต์"  
จ่อคิว

เมื่อเวลา 16.20 น. วันที่ 3 ก.ค.  
นายสืบพงษ์ ศรีพงษ์กุล โฆษกศาลยุติธรรม  
เปิดเผยถึงผลการประชุมของคณะ  
กรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ว่า  
วันนี้เป็นการประชุม ก.ต.ครั้งที่ 13/2560  
ซึ่งมีวาระสำคัญเรื่องการแต่งตั้งประธาน  
ศาลฎีกาคนใหม่ โดยที่ประชุมมีการเสนอ  
ชื่อ นายศิริชัย วัดมโนโยธิน ประธานศาล  
อุทธรณ์ ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานศาล  
ฎีกา ซึ่ง อนุ ก.ต.ประจำ 3 ชั้นศาล ได้  
กลั่นกรอง เสนอความเห็นเกี่ยวกับการ  
เลื่อนตำแหน่งดังกล่าวเสนอต่อ ก.ต.เพื่อ  
ประกอบการพิจารณา

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุม ก.ต.เห็น  
ว่าในการพิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารจะ  
ต้องคำนึงถึงความรู้ความสามารถ ใน  
การบริหารงานศาลไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า  
หลักอาวุโส ซึ่งเป็นไปตามระเบียบ  
คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมว่า  
ด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง การเลื่อน  
ตำแหน่ง การโยกย้ายแต่งตั้งและการ  
เลื่อนเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง  
ข้าราชการตุลาการ พ.ศ.2554

โดยที่ประชุม ก.ต.ได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวางและพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ไม่เห็นชอบในการแต่งตั้งให้ นายศิริชัย วัฒนโยธิน ประธานศาลอุทธรณ์ ดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกา เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งดังกล่าว แม้จะเป็นผู้ที่มีอาวุโสสูงสุดก็ตาม

ซึ่ง ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 มาตรา 50 วรรคแรก กำหนดว่าในกรณีที่ ก.ต.ไม่ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง การเลื่อน ตำแหน่ง ข้าราชการตุลาการ ตามที่เลขานุการ ก.ต.เสนอ ตามมาตรา 47 ห้ามมิให้ ก.ต.เสนอ แต่งตั้งบุคคลอื่น และในกรณีเช่นว่านี้ให้เลขานุการ ก.ต. ดำเนินการตาม มาตรา 47 อีกครั้งหนึ่ง แล้วเสนอให้ ก.ต.พิจารณาใหม่ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ ก.ต.มีมติดังกล่าว ซึ่งในการเสนอ ครั้งใหม่ห้ามมิให้เสนอบุคคลเดิม

นายสืบพงษ์ ไชยภักศาลยุติธรรม กล่าวอีกว่า ก.ต.นัดประชุมครั้งต่อไป ครั้งที่ 14/2560 วันที่ 11 ก.ค. เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมศาลยุติธรรม ชั้น 5 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการ อาคาร A

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุม ก.ต.วันนี้ได้พิจารณาวาระแต่งตั้งประธานศาลฎีกาคนใหม่ เป็นวาระแรกๆ โดย ก.ต.ใช้เวลาในการอภิปรายทั้งวันอย่าง ขว้างขวาง ตั้งแต่เช้า ยันเย็น ก่อนจะ

ลงมติ

โดยระหว่างการอภิปรายพิจารณาความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งนั้น นายชีพ จุลมนต์ รองประธานศาลฎีกา อันดับที่ 1 ซึ่งมีอาวุโสรองจากนายศิริชัย ซึ่งมีสิทธิ์จะได้รับการเสนอชื่อเป็นประธานศาลฎีกา และเป็น ก.ต.ในชั้นศาลฎีกา ซึ่งเป็น 1 ใน 15 ก.ต. ที่เข้าร่วมประชุมวันนี้ ก็ได้ออกจากห้องประชุมระหว่างการอภิปรายตามมารยาท

โดยการอภิปราย ก.ต.ได้พิจารณาในส่วนที่นายศิริชัย ประธานศาลอุทธรณ์ อื่นหนังสือตั้งแต่วันที่ 30 มิ.ย. ขอเข้าชี้แจงเพิ่มเติมประเด็นการกั้นกรองคุณสมบัติหลังจากที่ อนุ ก.ต. เสียงข้างมาก 19 เสียง จาก 20 เสียง ลงมติไม่ผ่านคุณสมบัติ ซึ่ง ก.ต.เห็นว่า รายงานของ อนุ ก.ต.ที่ส่งมานั้นมีข้อมูลเพียงพอแล้วโดย อนุ ก.ต.เอง ก็ให้โอกาส นายศิริชัย ให้ข้อมูลถึง 2 ครั้ง รวมทั้งการรวบรวมเอกสารครบถ้วนแล้ว ดังนั้นที่ประชุม ก.ต.จึงไม่อนุญาตตามหนังสือของนายศิริชัย

อย่างไรก็ดีเมื่อ ก.ต.มีมติออกฉันทไม่ผ่านบัญชีการเสนอชื่อนายศิริชัยแล้ว ตามขั้นตอนจากนี้สำนักงานศาลยุติธรรม โดยเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ก็ต้องเสนอบัญชีรายชื่อผู้พิพากษาคนใหม่ให้อนุ ก.ต.พิจารณากั้นกรองคุณสมบัติ และลงมติใหม่ เพื่อเสนอให้ ก.ต.เลือกแต่งตั้งเป็นประธานศาลฎีกา ซึ่งรายงานข่าวแจ้ง ผู้พิพากษาคำแหน่งที่มีอาวุโสลำดับถัดมาจากประธานศาลอุทธรณ์ คือ รองประธานศาลฎีกาลำดับที่ 1 ปัจจุบันคือนายชีพ จุลมนต์ ดำรงตำแหน่งอยู่ โดยหลังจากวันนี้ อนุ ก.ต.3 ชั้นศาลรวม 21 คน ก็ต้องนัดประชุมพิจารณากั้นกรองคุณสมบัติ เพื่อจะลงมติและเสนอรายงานให้ทันการประชุม ก.ต.ชุดใหญ่ในวันที่ 11 ก.ค.นี้

Source :

มติชน

Date :

4 ก.ค. 2560

Page :

9

No:

60231305

## ‘แพท-ณปภา’รายงานตัวศาล

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก น.ส.ณปภา ตันตระกูล หรือ แพท ดาราสาว เดินทางมาพร้อมทนายความ เพื่อรายงานตัวต่อศาลครั้งแรก หลังครบกำหนดฝากขังครั้งที่ 4 ตามเงื่อนไขปล่อยตัวชั่วคราว หลังจากเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวในคดีร่วมกันฟอกเงินและสมคบเพื่อการฟอกเงินตาม พ.ร.บ.ฟอกเงิน

ภายหลังการรายงานตัวซึ่งใช้เวลาประมาณ 10 นาที แพท-ณปภาออกมาให้สัมภาษณ์ว่า ยังไม่มีอะไรที่จะบอกได้อย่างเต็มปากเต็มคำ ว่าสบายใจหรือหมดกังวล เพราะทุกอย่างยังอยู่ระหว่างกระบวนการหรือขั้นตอน และไม่รู้ว่าจะวันนีไปจะเกิดอะไรขึ้นหรือต้องเจออะไรอีกหรือไม่ ทั้งนี้ ศาลนัดให้มารายงานตัวอีกครั้งในวันที่ 14 กรกฎาคมนี้

“คดีความของนายอัศรภิตดี วรโรจน์ เจริญเดช หรือ เบนซ์ เรซซิ่ง สามีนั่น ไม่ได้มีการพูดคุยหรือวางแผนในการยื่นขอประกันตัว เพราะเรื่องการสู้คดีได้แยกส่วนกัน” แพท กล่าว

ด้านนายพงษ์พันธ์ อินทวงศ์ ทนายความ แพท เปิดเผยว่า คดีนี้จะครบกำหนดฝากขัง 84 วัน ในวันที่ 6 สิงหาคมนี้ ซึ่งขณะนี้พนักงานสอบสวนได้สรุปสำนวนส่งให้อัยการพิจารณาว่า จะสั่งฟ้องคดีหรือไม่ แต่ได้ยื่นคำร้องขอความเป็นธรรม เพื่อขอให้อัยการสั่งพนักงานสอบสวนดำเนินการสอบพยานเพิ่มเติม ซึ่งสำนักงานอัยการมีคำสั่งให้สอบสวนเพิ่มเติมที่ร้องขอแล้ว โดยส่วนตัวมั่นใจในพยานหลักฐานที่ยืนยันความบริสุทธิ์ของแพท แต่พนักงานอัยการจะมีความเห็นอย่างไรนั้น ต้องเป็นไปตามขั้นตอน



**รายงานตัว** - น.ส.ณปภา ตันตระกูล หรือแพท ดาราสาว ภรรยาของนายอัศรภิตดี วรโรจน์ เจริญเดช หรือเบนซ์ เรซซิ่ง ผู้ต้องหาคดีร่วมกันฟอกเงินและสมคบเพื่อการฟอกเงิน เข้ารายงานตัวต่อศาลครั้งแรก หลังครบกำหนดฝากขังครั้งที่ 4 ตามเงื่อนไขปล่อยตัวชั่วคราว ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม

Source :

ไทยรัฐ

Date : \* 4 ก.ค. 2560 Page :

16

No :

**สำนักงานรณรงค์:** หลังศาลอาญากรุงเทพได้พิพากษานายอัครณัฐ อริยฤทธิวิกุล หรือนีตกรابرณภู อดีตพิธีกรชื่อดัง จำคุก 1 ปี ให้รอลงอาญา 2 ปี และให้ทำงานบริการสังคม 24 ชั่วโมง คumul ประพฤติ 1 ปี พร้อมรายงานตัวทุก 3 เดือน เป็นเวลา 4 ครั้ง ในคดีทำร้ายร่างกายผู้อื่นบาดเจ็บ ล่าสุดที่กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ป้ายวันที่ 3 ก.ค. นายอัครณัฐ เข้าพบ พ.ต.อ.ณวัฒน์ เสวदनันทน์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ เพื่อรายงานตัวรับทราบเงื่อนไขในการคุมประพฤติ การทำงานบริการสังคม โดยนีตกล่าวว่า กรมคุมประพฤติต้องการให้ช่วยบุตรรณรงค์ การแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงบนท้องถนน ในรูปแบบของสื่อ โทรทัศน์หรือสื่อออนไลน์ต่างๆ พร้อมร่วมมืออย่างเต็มที่.



เตรียมบริการสังคม นายอัครณัฐ อริยฤทธิวิกุล หรือนีตกรابرณภู อดีตพิธีกรชื่อดัง ยกมือพนม สิบนิ้ว หลังเดินทางมาที่กรมคุมประพฤติ เพื่อรับทราบเงื่อนไขคุมประพฤติ รวมทั้งการทำงาน บุตรรณรงค์แก้ไขปัญหาคความรุนแรงในสังคม.